



ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สนับสนุนการสอน)

ตามประกาศโรงเรียนภูเขียว ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สนับสนุนการสอน) จำนวน 2 อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 21 กันยายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สนับสนุนการสอน) ตามประกาศรับสมัคร จำนวน 6 ราย ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

หากผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดยืนยันว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โปรดนำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเขียว ภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการเพื่อจะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป หากพ้นกำหนดตามประกาศนี้แล้วจะไม่รับพิจารณา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2563



บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สนับสนุนการสอน)
โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ที่	สาขาวิชาเอก	เลขที่สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
1	พลศึกษา	6310010	นายชัยชนพล ผาสุราษฎร์	ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อที่ 1 ไม่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
2	พลศึกษา	6310012	นางสาววรรณญา คำภูเวียง	ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อที่ 1 ไม่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
3	พลศึกษา	6310019	นายเกียรติศักดิ์ สุพรเพชร	ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อที่ 1 ไม่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
4	ภาษาจีน	6320001	นางสาวชนกวรรณ ทาขามป้อม	ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อที่ 2 ไม่มีหลักฐานใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
5	ภาษาจีน	6320002	นางสาวเฟื่องฟ้า ชาติวิเศษ	ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อที่ 2 ไม่มีหลักฐานใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
6	ภาษาจีน	6320003	นางสาวฐาปนกุลญ์ ลบบำรุง	ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อที่ 2 ไม่มีหลักฐานใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

